

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย	<b>รณรงค์ตั้งทีมสุรา</b> -เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรราชย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และ ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมแถลงกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ว่า ประเทศไทยประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดเหล้า ซึ่งปีนีตรงกับวันที่ 9 ก.ค. หวังให้คนไทยงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและลดค่าใช้จ่ายจากการดื่ม โดยปีนี้ก็มีกลุ่มศิลปินจากแกรมมี่ เต๋า-ภูศิลป์ เจนนี-รติพันธ์ สิงโต-ปราชญา เป็นพีธีเซ็นเตอร์รณรงค์
กรมประชาสัมพันธ์	<b>ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</b> -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ภาคกลาง ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเคยมีสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงถึง 1,174 คนต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 3 คน แต่หลังจากมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงเหลือ 50 คนต่อ 1,000 คน แต่ยังคงสูงกว่าค่ากลางคือ 44 คนต่อ 1,000 คน
กรมประชาสัมพันธ์	<b>เครือข่ายห้องแล็บตรวจสอบสารเสพติด</b> -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ริเริ่มให้บริการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในตัวอย่างของกลางและสารเสพติดในปัสสาวะ ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043:2010 เพื่อสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาความชำนาญในการตรวจพิสูจน์และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ 2559 มีห้องปฏิบัติการสมาชิกแล้ว 782 แห่งทั่วประเทศ
สยามรัฐ	<b>การดูแลสุขภาพจิตระดับตำบล</b> -เสนอสรุป น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ภายใต้กลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ และกล่าวว่า จากการสำรวจต่อเนื่องทุก 5 ปีในกลุ่มประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป พบคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชประมาณ 7 ล้านคน กรมฯ มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 4 ด้าน โดยด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ได้ใช้ตำบลจัดการสุขภาพเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับคนในชุมชนในระดับตำบล ภายใต้ระบบสุขภาพระดับอำเภอ ตั้งแต่การตรวจเยี่ยม ประเมิน คัดกรอง และวินิจฉัย ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว กว่า 1,500 ตำบล และจะขยายผลให้ครอบคลุมมากขึ้นใน 3 ปี
สยามรัฐ	<b>อย.สนองนโยบาย Thailand 4.0</b> -เสนอสรุป นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.สนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 โดยส่งเสริมมาจากสมุนไพร ยกระดับมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ให้ได้มาตรฐาน GMP และปรับระบบการขออนุญาตขึ้นทะเบียนด้วยระบบ E-submission ระยะแรกจะนำร่องกับอาหารที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายื่นคำขอด้วยตัวเอง ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าหลายวัน สามารถยื่นคำขอได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด ไม่จำกัดจำนวนการยื่นขอ และยังจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และแบบตรวจสอบคำขอในการยื่นขออนุญาตอาหาร เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
เว็บไซต์แนวหน้า	<b>ใช้กาฬหลังแอ่น</b> -เสนอข่าว ดร.น.พ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 มิ.ย. 2560 พื้นที่ภาคใต้ จ.ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลาและ จ.นราธิวาส มีผู้ป่วยโรคไข้กาฬหลังแอ่น 4 ราย เสียชีวิตแล้ว 2 ราย โรคนี้มักพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ติดต่อกันได้โดยการสัมผัสโดยตรง จากละอองฝอย น้ำมูก น้ำลายและเสมหะผู้ป่วยและผู้ที่เป็นพาหะ กลุ่มเสี่ยงคือ ผู้ที่ถูกตัดม้ามหรือ ผู้มีภูมิคุ้มกันโรคบกพร่อง

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เมื่อติดเชื้อไข้กาฬหลังแอ่น จะมีโอกาสติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดชนิดที่รุนแรงได้มากกว่าคนปกติทั่วไป แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่แออัด สวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองจากการสัมผัสกับละอองน้ำมูก น้ำลายจากผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ</p>
กรุงเทพมหานคร	<p><b>โรคข้อเข่าเสื่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากความผิดปกติของกระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อเข่า ทั้งรูปร่าง โครงสร้าง คุณสมบัติ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกบริเวณใกล้เคียง ผิวข้อเสียหาย ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ และอาจมีความเสื่อมรุนแรงขึ้น โดยพบเพศหญิงอายุมากกว่า 65 ปี มีความเสี่ยงสูงกว่า เพศชาย 2-3 เท่า แนะนำให้ควรควบคุมน้ำหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อทุกวันอย่างสม่ำเสมอ</p>
เทลินิวส์ สก๊อปหน้า1	<p><b>ศูนย์จิตธรรมบำบัดจิต</b></p> <p>-เสนอสก๊อป นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า รพ.ศรีธัญญา และมูลนิธิรพ.ศรีธัญญา ได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑสถานให้เป็น "ศูนย์จิตธรรม" เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช ประชาชนทั่วไป และบุคลากร ใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติสมาธิ และเป็นการใช้ธรรมะบำบัดในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช โดยระหว่าง 24 - 30 มิ.ย.นี้ มีการจัดกิจกรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตโดยผู้ป่วยของรพ. การแสดงดนตรีโดยผู้ป่วย บริการนวดแผนไทย ผิงเข็ม จัดกระดูก รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิรพ.ศรีธัญญา โดยไม่หักค่าใช้จ่าย และให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์จิตธรรมและบูรณะพิพิธภัณฑสถาน</p>
มติชน สยามรัฐ	<p><b>โรคปอดฝุ่นหิน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการ สคร. 9 นครราชสีมา กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน ว่า ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน พบผู้ป่วยโรคปอดฝุ่นหิน 331 คน เสียชีวิตแล้ว 47 คน มีผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้นทุกปี และสูงสุดในประเทศไทย อัตราป่วยตายร้อยละ 16 สคร. 9 นครราชสีมา ได้พัฒนาบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินใน อ.สีคิ้ว โดยร่วมกับผู้ประกอบการอาชีพตัดแต่งหิน ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ สร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ลดฝุ่น ติดตั้งเครื่องตัดแต่งหินแบบสะพาย ช่วยลดฝุ่นจากการตัดแต่งหิน และจัดบ้านปลอดฝุ่น ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคปอดฝุ่นหิน ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขจัดบริการอาชีวอนามัย ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิตลงได้ จนได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559</p>
ไทยรัฐ	<p><b>จับคลินิกจัดฟันเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับ น.ส.ณัฐยาภรณ์ วงศ์บุญเกื้อกุล เกสซ์กร ชำนาญการ ตรวจสอบร้านที่แอบจัดฟันแพชั่น หน้าห้างบิ๊กซี ถ.สุขสวัสดิ์ หลังได้รับการร้องเรียนมีการเปิดร้านจัดฟันแพชั่นโดยผิดกฎหมาย จับกุม นางกำไร ช่วงชาญ อายุ 50 ปี ลูกจ้างขณะใส่เหล็กจัดฟันแพชั่นให้กับลูกค้า และนายมงคล กองจันดา อายุ 70 ปี เจ้าของร้าน อยู่บ้านเลขที่ 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. ยึดของกลางอุปกรณ์การจัดฟันและเครื่องมือแพทย์หลายรายการ และคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดี</p>
new)108	<p><b>บริการทำฟันสิทธิประกันสังคม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า ตามที่ สปส.ได้เพิ่มค่าทำฟันสำหรับผู้ประกันตน ในอัตราตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า ในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับ สปส. ตั้งแต่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ มีคลินิกเอกชนเข้าร่วม 841 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสังเกตได้จากสติ๊กเกอร์ "สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย" ล่าสุด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และรพ.ทหารผ่านศึก ทำให้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิทันตกรรมในสถานพยาบาลสังกัดหน่วยงานเหล่านี้ได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้</p>
สยามรัฐ	<p><b>หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยว่า วิทยาลัยชุมชน (วชช.) ตาก ได้จัดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาสาธารณสุขชุมชนและสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่ เพราะหลายจังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะตามรอยตะเข็บชายแดน พื้นที่ห่างไกลและยอดดอย ยังขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขอีกมาก โดยหลักสูตรดังกล่าวยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนในหลาย ๆ ด้าน ต้องขอรับการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สนับสนุนจากรพ. สตจ.และสตอ. กรรมการสภาฯ จึงเห็นควรรหาทางช่วยเหลือสนับสนุนคำวิทยากร หรือเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้สอนเพิ่มขึ้น รวมทั้งให้วช.ตักพิจารณาประหยัดงบประมาณส่วนอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch